
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 782  —  535. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um áfengisráðgjafa.

Frá Valdimar L. Friðrikssyni.

1. Hversu margir áfengisráðgjafar eru starfandi á Íslandi?
2. Hvaða faglegar kröfur gerir ráðuneytið til þeirra sem starfa sem áfengisráðgjafar?
3. Hyggst ráðherra vinna að útgáfu starfsréttindavottorða fyrir áfengisráðgjafa?


